

ก.ค.ศ.

อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 9 ราย เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2567

นำเสนอเมื่อ : 8 ต.ค. 2567

ก.ค.ศ.อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

เลขาธิการ ก.ค.ศ.เปิดเผยว่าในการประชุม

อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2567 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญจำนวน 9 ราย ได้แก่

- วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย
- วิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย
- วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 4 ราย
- วิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านครับ

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน ๙ ราย ได้แก่ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๒ ราย วิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๒ ราย วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๔ ราย และวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ดังนี้

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๗/๒๕๕๒ จำนวน ๕ ราย ดังนี้

๑. เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๒ ราย ได้แก่

๑) นางพิญญา ใจมาลัย โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. รูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านสมรรถภาพทางร่างกายของนักเรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น พร้อมเอกสารประกอบ ๒. กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น พร้อมเอกสารประกอบ)

๒) นางสาวสุริภา เตียงนิล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูเพื่อส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเอกสารประกอบ ๒. การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี)

๒. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๓ ราย ได้แก่

๑) นางณระตี เศรษฐบุปผา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยมีส่วนร่วมของผู้ปกครองผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมเอกสารประกอบ ๒. กลยุทธ์การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำหรับบุคคลออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมเอกสารประกอบ)

๒) นางเตือนใจ ปิ่นนิกร โรงเรียนเศรษฐบุตรบ่าเพ็ญ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต ๒ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. รายงานการวิจัยการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูด้วยรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนเศรษฐบุตรบ่าเพ็ญ ๒. รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเศรษฐบุตรบ่าเพ็ญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒)

๓) นางสาวชญชิตา ม่วงทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สพม.ปทุมธานี (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่องค์กรนวัตกรรม ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : กรณีศึกษา โรงเรียนชัยสิทธิवास “พัฒน สายบำรุง” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี พร้อมเอกสารประกอบ ๒. รายงานการประเมินโครงการพัฒนา ศักยภาพครูสู่มืออาชีพ โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี)

หลักเกณฑ์ฯ ว ๒๑/๒๕๖๐ เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นายภุชงค์ พิธรัตน์สกุล โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม.ขอนแก่น (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การพัฒนารูปแบบ การเรียนการสอนวิชาดนตรีพื้นเมืองโดยใช้ K๖ Model และการใช้ดนตรีพื้นเมืองผสมผสานดนตรีสากล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) โรงเรียนกัลยาณวัตร พร้อมเอกสารประกอบ ๒. รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาดนตรี เรื่อง การเป่าแคน เบื้องต้นด้วยแคนจำลอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) โรงเรียน กัลยาณวัตร พร้อมเอกสารประกอบ)

หลักเกณฑ์ฯ ว ๙/๒๕๖๔ เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นางฐิฎา อารีอุทัยงาม โรงเรียนกบินทร์วิทยา จังหวัดปราจีนบุรี สพม.ปราจีนบุรี นครนายก (ผลงานทางวิชาการ คือ การพัฒนาชุดการสอนแบบสืบเสาะให้คิดโดยใช้เทคนิคการตั้งคำถาม เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนกบินทร์วิทยา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี)

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๐/๒๕๖๔ เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นางยุพิน พิมศร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผลงานทางวิชาการ คือ การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมสู่ความเป็นเลิศของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ)

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๒/๒๕๖๔ มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นายนรินทร์ ช่างล้ำ สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร (ผลงานทางวิชาการ คือ การศึกษาผลการใช้ รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี)

[ดาวน์โหลดไฟล์แนบ](#)

ที่มา สำนักงาน ก.ค.ศ.